
รายงานการประชมุสภาองค์การบรหิารสว่นตำบลครน 
สมัยประชมุสามัญประจำปสีมัยที่  2/2563 
วนัที ่14 พฤษภาคม 2563เวลา13.30น. 

ณหอ้งประชมุสภาองคก์ารบรหิารสว่นตำบลครน 
-------------------------------------------------------------------------------- 

รายชือ่ผูม้าประชมุ 
 

ลำดับที ่ ชือ่ – สกลุ ตำแหนง่ หมูท่ี ่ ลายมอืชือ่ 
1 นายสามารถ  เพชรเจริญ ประธานสภาฯ  สามารถ  เพชรเจริญ 
2 นายสุวรรณ  บุญกวย รองประธานสภาฯ  สุวรรณ  บุญกวย 
3 นายวรรณะ  คล้ายกองนา เลขานุการสภา อบต.ครน  วรรณะ  คล้ายกองนา 
4 นายประยงค์  หนูเมือง สมาชิกสภา อบต.ครน 1 ประยงค์  หนูเมือง 
5 นายบุญช่วย  ล่องวัด สมาชิกสภา อบต.ครน 3 บุญช่วย  ล่องวัด 
6 นางสาวกันยา  เมืองสวี สมาชิกสภา อบต.ครน 4 กันยา  เมืองสวี 
7 นางมัลวดี  ช่วยเต็ม สมาชิกสภา อบต.ครน 4 มัลวดี  ช่วยเต็ม 
8 นายไพศาล  กุลีช่วย สมาชิกสภา อบต.ครน 6 ไพศาล  กุลีช่วย 
9 นายโสภา  วีระวงศ ์ สมาชิกสภา อบต.ครน 7 โสภา  วีระวงศ์ 

10 นายวิเชียร  วีระกูล สมาชิกสภา อบต.ครน 8 วิเชียร  วีระกูล 
11 นายบันพจน์  จุ้ยละอุ่น สมาชิกสภา อบต.ครน 9 บันพจน์  จุ้ยละอุ่น 
12 นางสมบัติ  หีดชนะ สมาชิกสภา อบต.ครน 9 สมบัติ  หีดชนะ 
13 นายบุญชิน ศรียาภัย สมาชิกสภา อบต.ครน 11 บุญชิน  ศรียาภัย 
14 นายวัชรินทร์  ยังเจริญ สมาชิกสภา อบต.ครน 12 วัชรินทร์  ยังเจริญ 
15 นายสมพงษ์  เปรมประเสริฐ สมาชิกสภา อบต.ครน 13 สมพงษ์  เปรมประเสริฐ 
16 นายชิวา  เพชรกระจาย สมาชิกสภา อบต.ครน 13 ชิวา  เพชรกระจาย 

 

รายชือ่ผูล้าการประชมุ 
1. นายวิเชียร  วชิรศิริ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครน หมู่ที่ 12 
2. นายธรรมรัตน์  สิทธิดำรง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครน หมู่ที่ 14 
3. นายสว่าง อินทคำ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครน หมู่ที่ 10 

 

รายชือ่ผูเ้ขา้รว่มประชมุ 
1. นางทิวาพร  จันทรอาภา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลครน 
2. นายวรกร  ทองนาโพธิ์  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลครน 
3.  นายบุญมา  อ้นทอง   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลครน 
4.  นายพงษ์ศักดิ์  ซั่วเซ่งอ้ิว  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลครน 
5. นางสุรีรัตน์  จามิกรณ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
6. นายถานันทร์  ไกรทอง  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
7. นางปริยากร  พัฒนาสัก  ผู้อำนวยการกองคลัง 
8. จ่าเอกธีระพงศ์  คมขำ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

 
 
 

/ระเบียบวาระท่ี  1 … 
 
 



หน้า 2 
ระเบยีบวาระที ่ 1  เรือ่งทีป่ระธานแจง้ให้ทีป่ระชมุทราบ 
ประธานสภาฯ - ตามที่ได้มีหนังสือเชิญสมาชิกสภาฯทุกท่านมาประชุมสมัยสามัญประจำปี 

สมัยที่ 2 /2563  เพ่ือให้สภาฯพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 5 ปี ฉบับเปลี่ยนแปลงโครงการ (ครั้งที่2) ซึ่งได้ส่งหนังสือวาระการ
ประชุมให้สมาชิกสภาฯทราบแล้วตามระเบียบวาระการประชุมที่ส่ งไปพร้อม
หนังสือเชิญประชุม 

 1.1 เรื่องสมาชิกลาการประชุม 
ประธาน    -แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วันนี้มีสมาชิกสภาฯลาการประชุม จำนวน  3 คนคือ 

1. นายวิเชียร  วชิรศิริ  สมาชิกสภาอบต.ครน หมู่ที่ 12 
2. นายธรรมรัตน์  สิทธิดำรง สมาชิกสภาอบต.ครน หมู่ที่ 14 
3. นายสว่าง อินทคำ  สมาชิกสภาอบต.ครน หมู่ที่ 10 

ที่ประชุม   - รับทราบ 
    1.2 เรือ่งแนะนำข้าราชการและเจา้หน้าทีบ่รรจใุหม่ 
ประธานสภาฯ   - ขอแนะนำข้าราชการและเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่และปฏิบัติหน้าที่ ที่ อบต.ครน 
     1.นางสาวสุนิษา ส่งศรี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
 2. นางสาวมะลิ ธรณีมณฑล ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บ

รายได้ 
 3. นายจักรพงศ์  สายสุพรรณ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย 
ที่ประชุม   - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
2.1 รับรองรายงานการประชมุสภาองคก์ารบรหิารสว่นตำบลครน สมัยประชุม
สามัญประจำปี  สมัยที่ 1/2563  เมื่อวันที่ 12กุมภาพันธ์ 2563 

ประธานสภาฯ   -ให้เลขานุการสภาฯอ่านรายงานการประชุมให้ที่ประชุมทราบ 
เลขานุการสภาฯ - (อ่านรายงานการประชุมสภาฯองค์การบริหารส่วนตำบลครน สมัยประชุม

สามัญประจำปี  สมัยที่ 1/2563  เมื่อวันที่ 12กุมภาพันธ์  2563) 
- รายงานการประชุมมี 4 ระเบียบวาระ 18 หน้า รายละเอียดปรากฏตาม
สำเนารายงานการประชุมที่ได้แจกจ่ายให้สมาชิกสภาฯทุกคนและได้ผ่านการ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่ 
ที่ประชุม   - มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
   

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
3.1  เรือ่งการให้ความเหน็ชอบร่างแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2561 – 2565   
(ฉบบัเปลีย่นแปลงโครงการ ครัง้ที ่2) ขององค์การบรหิารสว่นตำบลครน 

ประธานฯ   -เชิญนายก อบต.ชี้แจงหลักการและเหตุผลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565)  ฉบับเปลี่ยนแปลงโครงการ ครั้งที่ 2  ให้ที่ประชุมทราบ 

นายก อบต. -ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลครน ได้พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565)เม่ือวันที่ 14 มิถุนายน  2562 ตาม 

/ระเบียบ... 
 
 



หน้า 3 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 และ
หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 2931 เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561– 2565)ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 15 พฤษภาคม  2562 นั้น 

เนื่องจากสภาพปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตำบลครน 
ได้ เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้ งเพ่ือลดความซ้ำซ้อนของการดำเนินงานและ
งบประมาณของหน่วยงานต่างๆ ที่ดำเนินการในพ้ืนที่ตำบลครน จึงต้อง
ดำเนินการเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับ
เปลี่ยนแปลงโครงการ ครั้งที่ 2ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง    
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561ข้อ๒๒/๑เพ่ือประโยชน์ของประซาซนการเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา๔๖แห่งระ
ราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตาบลพ.ศ. ๒๕๓๗ด้วย 
-องค์การบริหารส่วนตำบลครน ได้จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561 – 
2565(ฉบับเปลี่ยนแปลงโครงการ ครั้งที่  2 ) แล้วเสร็จ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 จึงนำเข้าสู่สภาฯ เพื่อให้สภาฯ ได้พิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ   ส่วนรายละเอียดในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561 – 
2565(ฉบับเปลี่ยนแปลงโครงการ ครั้งที่2)  ขอให้นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน ชี้แจง 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน - ตามท่ีท่านนายกได้นำเรียนหลักการและเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงโครงการ 
ให้สภาฯทราบแล้วนนั้น ซึ่งประเด็นหลักท่ีต้องมีการเปลี่ยนแปลงประกอบด้วย 

1) การเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  
2) การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการดำเนินการ(ปีงบประมาณ) 
3) การเปลี่ยนแปลงปริมาณงาน 

ซึ่งทุกโครงการที่จะเปลี่ยนแปลงต้องเป็นโครงการที่ เดิมเคยบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  อาจจะอยู่ในปีงบประมาณอ่ืน  
หรือรายละเอียดของโครงการแตกต่างไป  เมื่อจะดำเนินการจะต้องดำเนินการ
ตามงบประมาณที่เรามี  เราจึงต้องมาปรับปรุงเป้าหมายและรายละเอียดของ
โครงการใหม่  จึงเป็นที่มาของการเปลี่ยนแปลงโครงการ 
- สำหรับ โครงการพัฒนาที่ต้องเปลี่ยนแปลงและได้บรรจุไว้ในร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับเปลี่ยนแปลงโครงการ ครั้งที่  2 มี
รายละเอียดดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ด้ านโครงสร้างพ้ืนฐาน จำนวน3   โครงการ  งบประมาณ  
1,500,000.-  บาท  ในปี  2563  ซึ่งประกอบด้วย  
 

/1.โครงการ... 
 



หน้า 4 
 
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยน้ำเย็น หมู่ที่ 2งบประมาณ 

500,000 บาท 
-ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 185.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ 0.50 เมตรปีงบประมาณ 2563 
-ซึ่งเปลี่ยนแปลงมาจากโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชา
ร่วมใจ 1 ตอน 4 หมู่ที่ 2 ตั้งไว้   500,000.-   บาทขนาดผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร ระยะทาง 185.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก ข้าง
ละ 0.50 เมตร 
-เนื่องจากสถานที่ก่อสร้างไม่มีความพร้อม  มีการดำเนินการก่อสร้างถนนสาย
ดังกล่าวโดยงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรแล้ว 
 

2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายส่งเสริมการเกษตร  หมู่ที่  8  
งบประมาณ 500,000 บาท   

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 185.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ 0.50 เมตรปีงบประมาณ 2563 
ซึ่งเปลี่ยนแปลงมาจาก โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต   สาย
ส่งเสริมการเกษตร  หมู่ที่8  ตั้งไว้  500,000.-  บาท 
-ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00เมตร  ระยะทางตลอดโครงการ  300.00เมตร 
ความหนาเฉลี่ย  0.04เมตร 
-เปลี่ยนจากถนนถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต     เป็นถนนคอนกรีต ตาม
สภาพทางเดิมที่มีความลาดชันให้สามารถใช้การได้มีประสิทธิภาพกว่าเดิม 
 

3) โครงการกอ่สรา้งถนนแอสฟลัต์คอนกรตีสาย   ถ้ำแก้ว หมู่ที่ 5 งบประมาณ   
485,000 บาท   
ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00เมตร  ระยะทางตลอดโครงการ  300.00เมตร  
ความหนาเฉลี่ย  0.04เมตร 
เปลี่ยนแปลงมาจากโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายช่อง
งาย  หมู่ที่5  ตั้งไว้  500,000.-  บาท   
-ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00เมตร  ระยะทางตลอดโครงการ  300.00เมตร  
ความหนาเฉลี่ย  0.04เมตร 
- เปลี่ยนสถานที่ดำเนินการเนื่องจากกำหนดสายทางไว้ไม่ถูกต้อง 

ประธานสภาฯ   -ให้ที่ประชุมอภิปราย 
ที่ประชุม   -ไม่มีผู้อภิปราย 
ประธานสภาฯ -ขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

ฉบับเปลี่ยนแปลงโครงการครั้งที่ 2โปรดยกมือ 
ที่ประชุม -มีมตเิป็นเอกฉันท์เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับ

เปลี่ยนแปลงโครงการครั้งที่ 2 
 
 
 

/3.2  เรื่อง  ... 
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3.2  เรือ่ง  การพจิารณาทบทวน โครงการกอ่สรา้งหอกระจายขา่วในพืน้ที ่ 
ตำบลครน 

ประธานสภาฯ   - ขอให้นายก อบต.ได้นำเรียนให้ที่ประชุมทราบ 
นายก อบต.  -ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลครน   โดยมติที่ประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนตำบลครน ในการประชุมสมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2/2562 (ครั้งที่ 2)  
เมื่อวันที่  25 เมษายน  2562  มีมติเห็นชอบโครงการจ่ายขาดเงินสะสม  
ประจำปี 2562 (ครั้งที่1)  ประเภทหอกระจายข่าว   จำนวน 1 โครงการ  คือ 
โครงการก่ อสร้างหอกระจายข่ าวใน พ้ืนที่ ตำบลครน    งบประมาณ 
1,530,000.-  บาท  รายละเอียดประกอบด้วย  

1) ชุดแม่ข่ายกระจายเสียงชนิดไร้สายระบบ UHF – FM 
ย่านความถ่ี 420.200  MHZ  จำนวน 1  ชุด 

2) ชุดเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สาย UHF-FM   1  
ชุด 

3) เสาวิทยุสื่อสารแบบทาวเวอร์ขนาด 15  นิ้ว  ความสูง 
60  เมตร พร้อมเสาอากาศชนิดโฟนเต็ดไดโฟน 8 แสต็ค
และสายนำสัญญาณ  10 DFB  100 เมตร พร้อม
อุปกรณ์ติดตั้งเสา จำนวน  1  ต้น   

กองช่าง ได้ประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 14 (ชุมพร) ในการ
เตรียมการดำเนินการโครงการรวมทั้งได้ศึกษาแนวทางดำเนินการโครงการ
ก่อสร้างหอกระจายข่าวในพ้ืนที่ตำบลครนปรากฏว่ามีข้อจำกัดในการ
ดำเนินการดังนี้  
1) การกำหนดรายละเอียดของโครงการโดยระบุเสาวิทยุสื่อสารแบบทาวเวอร์

ขนาด 15  นิ้ว  ความสูง 60  เมตร พร้อมเสาอากาศชนิดโฟนเต็ดไดโฟน 
8 แสต็ค  และสายนำสัญญาณ  10 DFB  100 เมตร พร้อมอุปกรณ์
ติดตั้งเสา จำนวน  1  ต้น   
ไม่เป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาตและการ
กำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้คลื่นความถี่  

2) ในการขออนุญาตจัดสรรคลื่นความถี่ จะต้องมีเอกสารหลักฐานแสดงที่ตั้ง
ของสถานีวิทยุคมนาคม   ซึ่งบริเวณที่ดินที่ จะตั้งสถานีวิทยุคมนาคม (ที่ตั้ง
เสาวิทยุสื่อสารแบบทาวเวอร์พร้อมเสาอากาศ) โดยกำหนดไว้บริเวณที่ทำ
การ อบต. ซึ่งที่ดินนี้ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินที่ถูกต้อง  ที่จะนำไปยื่นขอ
อนุญาตจัดสรรคลื่นความถี่   

-ซึ่งข้อจำกัดท้ัง 2 ประเด็นเราจึงยังไม่สามารถดำเนินการโครงการดังกล่าวได้จึง
ต้องเสนอให้ที่ประชุมสภาฯพิจารณาทบทวนในวันนี้ 

ประธานสภาฯ   -ขอให้รองปลัด อบต.ได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการให้ที่ประชุมทราบ 
รองปลัด อบต.   - ตามท่ีนายก อบต.นำเรียนไปแล้วนั้น  ซึ่งโครงการนี้  สภาได้อนุมัติโครงการ 

จ่ายขาดเงินสะสม  ประจำปี 2562 ในปีงบประมาณ 2562 ซึ่งตามระเบียบฯ 
 

/ต้องดำเนินการ.. 
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ต้องดำเนินการในปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติและปีถัดไปอีก 1 ปี งบประมาณ
หากไม่สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติและปีถัดไปอีก 1 ปี 
งบประมาณก็จะเป็นอันพับไป และงบประมาณก็จะตกเป็นเงินสะสม  -ในส่วน
โครงการนี้ผมได้ติดต่อกับหน่วยงานที่จะต้องขออนุญาตเกี่ยวกับคลื่นความถี่
ตามรายละเอียดที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ  ประเด็นแรกตามโครงการที่เราทำ
ไปนั้นไม่เป็นไปตามประกาศเกี่ยวกับเรื่องคลื่นความถี่  และเรื่องเสาสัญญาณที่
จะต้อง ตั้งอยู่ที่ อบต.ครน  ซึ่งตามระเบียบฯต้องมีเอกสารสิทธิ์หนังสือรับรอง
ที่ดินแนบไปด้วย  แต่เนื่องจาก อบต.เราไม่สามารถรังวัดกำหนดแนวเขตที่
ชัดเจนได้  ในส่วนของอำเภอก็ไม่สามารถอนุญาตได้  ก็เหมือนกับกรณีที่เราเคย
มีโครงการก่อสร้างสำนักงาน อบต.ใหม่  ก็ไม่สามารถดำเนินการได้  ประเด็นที่ 
2 ในโครงการนี้ที่กำหนดเรื่องเสาที่เป็นความสูงของเสาส่งสัญญาณ  ซึ่งกำหนด
ไว้  60  เมตร  จากพ้ืนดิน  แต่ตามประกาศประกาศ คณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ   เรื่อง
หลักเกณฑ์การอนุญาตและการกำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้คลื่น
ความถี่ข้อ 16 กำหนดความสูงสายอากาศจากระดับพื้นดินไว้ไม่เกิน 30  เมตร   
จากข้อจำกัดดังกล่าวผู้บริหารจึงนำเข้าที่ประชุมสภาฯเพ่ือพิจารณาทบทวน ว่า
จะมีแนวทางดำเนินการอย่างไร 

ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม่ 
เลขานุการสภาฯ - การถามมติในที่ประชุม  น่าจะมี  2  ประเด็น  คือ      1) หากปล่อย

โครงการนี้ไปโดยไม่ต้องไปดำเนินการอะไรต่อไปอีก  เมื่อสิ้นปีงบประมาณเมื่อ
ไม่ได้ดำเนินโครงการ  งบประมาณส่วนนี้ก็จะตกเป็นเงินสะสมต่อไป  หรือว่า 
2) จะให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  ไปดำเนินการแก้ไขในรายละเอียดโครงการให้
สอดคล้องกับของ หน่วยงานที่จะอนุญาตเรื่องคลื่นความถี่  ให้เป็นไปตามที่เขา
กำหนดไว้  และหากลดเสาส่งสัญญาณให้ต่ำลงน่าจะมีปัญหาในการส่งสัญญาณ
อีกเพราะพ้ืนที่ประมาณครึ่งหนึ่งเป็นเขตภูเขาสูง  ส่วนเรื่องที่ตั้งที่ต้องมีเอกสาร
สิทธิ์ที่ดิน  ก็จะต้องดำเนินการหาวิธีกันอีกเรื่องหนึ่ง  ซึ่งก็เป็นเรื่องยาก
เหมือนกันที่จะขอให้มีผู้อุทิศที่ดินให้  ก็แล้วแต่สภาฯ จะพิจารณากันต่อไปซึ่ง
ทุกขั้นตอนต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2563 นี้  

ปลัด อบต.   - โครงการนี้  ถ้าเราไม่สามารถดำเนินโครงการได้  เงินงบประมาณก็จะตกเป็น
    เงินสะสมต่อไปซึ่งเป็นไปตามระเบียบฯ  
ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายหรือเสนอความเห็นหรือไม ่
ที่ประชุม   -ไม่มีผู้ใดเสนอความเห็นเพิ่มเติม 
ประธานสภาฯ - ขอมติที่ประชุมว่า ผู้ใดเห็นว่าไม่ต้องดำเนินการโครงการก่อสร้างหอกระจาย

ข่าวในพื้นท่ีตำบลครนงบประมาณ 1,530,000.-  บาท อีกต่อไป  
ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ไม่ต้องดำเนินการโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว

ในพ้ืนที่ตำบลครน   งบประมาณ 1,530,000.-  บาท  นีอี้กต่อไป 
 

3.3เรือ่ง การพจิารณาอนมุัตกิารโอนงบประมาณรายจา่ยในหมวดครภุัณฑ์
ที่ดนิ และสิง่กอ่สรา้งไปตั้งจา่ยรายการใหม่ 

ประธานสภาฯ   - ขอให้นายก อบต.ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ  
/ด้วยสำนักปลัด… 
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นายก อบต. -ด้วยสำนักปลัดได้เสนอขอโอนเงินงบประมาณจากแผนงานบริหารงานทั่วไป  

งานบริหารงานทั่วไปงบลงทุนหมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ประเภทครุภัณฑ์ 
สำนักงานซึ่งเป็นเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อโต๊ะขาวพับเอนกประสงค์ ไปตั้ง
จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์  จำนวน  2  รายการ  
และกองคลัง ได้เสนอขอโอนเงินงบประมาณจากแผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารงานคลัง  งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ประเภท
เงินเดือนพนักงาน   ไปตั้งจ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์  จำนวน  6  รายการ   
ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2541แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 
27  “การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์  ที่ดิน  และสิ่งก่อสร้าง ที่
ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ให้เป็น
อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” จึงได้เสนอเข้ามายังที่ประชุมสภาฯ ได้พิจารณา 
ในวันนี้  
- ส่วนรายละเอียดขออนุญาตท่านประธานให้ปลัด อบต. ในฐานะเจ้าหน้าที่ 
งบประมาณ และหัวหน้าส่วนราชการที่เก่ียวข้องคือสำนักปลัดและกองคลัง  ได้
ชี้แจงและให้เหตุผลต่อสภาฯประกอบการพิจารณาต่อไป 

ปลัด อบต. - รายการโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     
ไปตั้งจ่ายรายการใหม่  มีในส่วนของสำนักงานปลัด  และกองคลัง  รายละเอียด
รายการโอนงบประมาณ  ตามเอกสารที่ได้แนบหนังสือนัดประชุม  สำนักงาน
ปลัดมี  2  รายการ  เป็นเงิน  9 ,800.-  บาท  กองคลังมี   6  รายการ  
61,600.-  บาท  มีรายละเอียด  ดังนี้    
1. โอนลด   แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  งบลงทุนหมวด

รายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน   รายการ จัดซื้อโต๊ะขาว
พับเอนกประสงค์ งบประมาณอนุมัติ 60,000  บาท  งบประมาณ ก่อน
โอน  26 ,000   บาท  จำนวนงบประมาณ ที่ โอน    9 ,800 .00   
งบประมาณหลังโอน 16,200  บาท    
เหตุผลในการโอน งบประมาณเหลือจากการดำเนินการและไม่มีความ
จำเป็นต้องใช้งบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 

2. โอนเพิ่ม แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  งบลงทุนหมวด
รายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการจัดซื้อเก้าอ้ี
สำนักงานพนักพิงกลาง  ปรับสูง-ต่ำราคา 1,300  บาท  จำนวน 1 ตัว
งบประมาณหลังโอน 1,300  บาท 
เหตุผลในการโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 

3. โอนเพิ่ม แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  งบลงทุนหมวด
รายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการจัดซื้อเครื่องแสกน
ลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้า-ออกงาน  ราคา 8,500  บาท  จำนวน 1 
ตัวงบประมาณหลังโอน 8,500  บาท   
เหตุผลในการโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 

/4.โอนลด...    
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4. โอนลด   แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  งบบุคลากร

หมวดรายจ่ายเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)  ประเภทเงินเดือนพนักงาน   รายการ 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล 
งบประมาณ อนุมัติ  1 ,577 ,800   บาท  งบประมาณ  ก่อนโอน 
614,369.69  บาท  จำนวนงบประมาณที่ โอน   61,600.00   
งบประมาณหลังโอน 552,769.69  บาท    
เหตุผลในการโอน งบประมาณเหลือจากการดำเนินการโอนไปตั้งจ่าย
รายการใหม ่

5. โอนเพิ่ม แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  งบลงทุนหมวด
รายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ รายการจัดซื้อล้อวัดระยะทาง
ชนิดเดินตาม เซ็ตศูนย์  1 ตำแหน่ง ราคา 9,000  บาท  จำนวน 1 อัน
งบประมาณหลังโอน 9,000  บาท   
เหตุผลในการโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 

6. โอนเพิ่ม แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  งบลงทุนหมวด
รายจ่ายค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  รายการจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์Multifuntionแบบฉีดหมึก  พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  ราคา 
8,000  บาท  จำนวน 1 เครื่องงบประมาณหลังโอน 8,000  บาท   
เหตุผลในการโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 

7. โอนเพิ่ม แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  งบลงทุนหมวด
รายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว)  จำนวน 1 ชุด  ราคา 30,000  บาท  งบประมาณหลังโอน 
30,000  บาท   
เหตุผลในการโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 

8. โอนเพิ่ม แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  งบลงทุนหมวด
รายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการจัดซื้อเครื่อง
สำรองไฟขนาด 800 VA ราคา 2,500  จำนวน 2เครื่องงบประมาณหลัง
โอน 5,000  บาท   
เหตุผลในการโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 

9. โอนเพิ่ม แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  งบลงทุนหมวด
รายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน   รายการจัดซื้อโต๊ะ
คอมพิวเตอร์ 4 ฟุต(หน้าเมลามีน) ขนาด 4 ฟุต  ราคา 3,500  บาท  
จำนวน 2ตัวงบประมาณหลังโอน 7,000  บาท   
เหตุผลในการโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 

/โอนเพิ่ม... 
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10. โอนเพิ่มแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  งบลงทุนหมวด

รายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  รายการจัดซื้อเก้าอ้ี
สำนักงานพนักพิงกลาง  ปรับสูง-ต่ำราคา 1,300  บาท  จำนวน 2 ตัว
งบประมาณหลังโอน 2,600  บาท     
เหตุผลในการโอน ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 

-ราคาและคุณลักษณะของครุภัณฑ์ กำหนดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
สำนักงบประมาณ เดือนธันวาคม 2562 (กรณ๊ไม่มีในบัญชีกำหนดตามราคา
ท้องตลาด)  
-ราคาและคุณลักษณะของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กำหนดตาม เกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักาณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เดือนมีนาคม 2562  

ประธานสภาฯ   -ให้ที่ประชุมอภิปราย 
ที่ประชุม   -ไม่มีผู้อภิปราย 
ประธานสภาฯ -ขอมติที่ประชุม ผุ้ใดอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ที่ดิน 

และสิ่งก่อสร้างไปตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน 10 รายการ โปรดยกมือ 
ที่ประชุม -มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ที่ดิน 

และสิ่งก่อสร้างไปตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน 10 รายการ 
 

3.4 เรื่อง การใหค้วามเหน็ชอบรบัมอบโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสระห้วย
ทับบอน  หมู่ที่ 14 

ประธานสภาฯ -ด้วยคณะกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือบริหารแผนการกระจายอำนาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ได้กำหนดให้กรมทรัพยากรน้ำ
ดำเนินการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาแหล่งน้ำที่มีปริมาตรกัก
เก็บน้ำน้อยกว่า 2  ล้านลูกบาศก์เมตร  ซี่งอยู่ในสภาพใช้การได้ส่งมอบให้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่โครงการก่อสร้างอยู่ในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
-สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 มีโครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ำที่อยู่ในเขต
พ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี  จังหวัดชุมพร (รหัส
โครงการ ชพ. 21 -04-075) ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 28  ธันวาคม 
2561  งบประมาณค่าก่อสร้าง  5,569,231.70 บาท (ห้าล้านห้าแสนหก
หมื่นเก้าพันสองร้อยสามสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบสตางค์) 

ประธานสภาฯ - เชิญสมาชิกสภา  หมู่ที่  14  เจ้าของพ้ืนที่ชี้แจง 
นายสุวรรณ  บุญกวย - (สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  14)  เป็นโครงการที่ชาวบ้านบ้านช่องพงษ์  ได้รับ

ประโยชน์มาก  กักเก็บน้ำได้มากขึ้น  ชาวสวนได้มีน้ำใช้เพ่ือการเกษตรอย่าง
เพียงพอ  และการก่อสร้างดำเนินโครงการก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี  
ถูกต้องตามรูปแบบ 

นายก อบต. - การก่อสร้างโครงการนี้  ก็ได้ทำการประชาคมหมู่บ้านและได้มีการเปลี่ยน
แบบแปลนตามความต้องการของชาวบ้าน  ได้มีการประชุมกันหลายครั้ง  จน
ได้ข้อสรุป แล้วดำเนินการก่อสร้าง  ตามที่สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 14  ชี้แจงว่า 

 
 

/ชาวบ้าน... 
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ชาวบ้านได้ประโยชน์มาก  คุ้มค่ากับงบประมาณที่ได้ดำเนินการไป  ซึ่งเมื่อ
ดำเนินการแล้วเสร็จ  สำนักงานทรัพยากรน้ำ  ภาค  10  ก็ขอส่งมอบโครงการ
ดังกล่าวให้กับ อบต.ครน  เพ่ือดูแลและบำรุงรักษาต่อไป  จึงได้นำเรื่องเข้าที่
ประชุมสภา  เพ่ือพิจารณาว่าจะรับมอบโครงการนี้หรือไม่ 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม ่
ที่ประชุม - ไม่มี 
ประธานสภาฯ -ขอมติที่ประชุม ผู้ใดให้ความเห็นชอบรับมอบโครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ำ

สระห้วยทับบอน  หมู่ที่ 14 
ที่ประชุม -มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบรับมอบโครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ำสระ

ห้วยทับบอน  หมู่ที่ 14 
 

3.5 เรือ่ง การให้ความรบัมอบเทคโนโลยีพลงังาน โครงการสง่เสรมิการใช้
พลงังานทดแทนและพลังงานทางเลอืก  ภายใต้กจิกรรมสง่เสรมิและสนบัสนนุ
โรงอบแหง้พลงังานแสงอาทติย ์หมูท่ี ่2 ตำบลครน 

ประธานสภาฯ - เชิญนายก อบต.ชี้แจง 
นายก อบต. - โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก  เป็นโครงการ

ที่ศูนย์เรียนรู้บ้านพะงุ้น  หมู่ที่  2  โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนธนาคารต้นไม้บ้าน
พะงุ้น  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร  
โดยสร้างโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
การเกษตร  ซึ่งสร้างที่ศูนย์เรียนรู้บ้านพะงุ้น  สร้างบนที่ดินของนางสังวาลย์  
พิมลรัตน์  โดยใช้  อบสินค้าทางการเกษตร  เช่น  สมุนไพร  ชา  ผักหวาน  
กล้วย  ฯลฯ  ตอนนี้ทางพลังงานดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ  และได้ทดลองใช้
แล้ว  มีประสิทธิภาพใช้งานได้ดีตามวัตถุประสงค์  ทางพลังงานจังหวัดชุมพร  
จึงขอให้ทางอบต.ครนนำเรื่องเข้าสภา  เพ่ือให้สภา  มีมติรับโอนทรัพย์สิน  หาก
สภามีมติรับโอนแล้ว  ทางพลังงานจังหวัดจะดำเนินการในขั้นตอนส่งมอบ
ทรัพย์สินต่อไป 

ประธานสภาฯ - ในฐานะสมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  2  โครงการนี้  ตั้งอยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้บ้าน
พะงุ้น  หมู่ที่  2 ซึ่งมีประโยชน์ต่อประชาชนที่ต้องการใช้เป็นอย่างดี 

นายวัชรินทร์  ยังเจริญ - (ส.อบต.หมู่ที่  12)  เมื่อรับโอนมาแล้ว  จะเปิดให้บริการแบบไหน  ใคร
สามารถเข้าใช้ได้บ้าง  และเรื่องที่ดินที่ทำการปลูกสร้างเมื่อโอนมาแล้ว  มีการ
อุทิศที่ดินกันอย่างไร  และเมื่อรับโอนมาแล้วจะบำรุงรักษาซ่อมแซมกันอย่างไร 

รองปลัด อบต.   - เมื่อได้รับหนังสือจากพลังงาน  ก็ปรึกษากับผู้บริหารแล้วนำเรื่ องเข้าสภา  
เรื่องการบำรุงรักษา  ดูแล  ก็ต้องศึกษารายละเอียดตอนส่งมอบกันอีกครั้งหนึ่ง  
การดูแลนั้น  หากมีปัญหาก็สามารถสอบถามทางหน่วยงานก่อสร้างนั้นได้  และ
โครงการนี้ก่อสร้างในปี  2562  มีอายุโครงการ  8  ปี  และเรื่องการใช้
ประโยชน์ประชาชนทั้งตำบลสามารถเข้าใช้ประโยชน์ได้  ซึ่งตอนนี้ก็มีผู้เข้าใช้
ประโยชน์กันบ้างแล้ว  และดูตามโครงสร้างแล้วเป็นเหล็กโค้ง  หากชำรุดก็
น่าจะซ่อมแซมได้ไม่ยาก  ไม่สลับซับซ้อนมาก   

 
 
 

/นายวัชรินทร์  ... 
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นายวัชรินทร์  ยังเจริญ - (ส.อบต.หมู่ที่  12)  ขอสอบถามเกี่ยวกับการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง  และการ
ให้ใช้ที่ดินในการก่อสร้างโครงการนี้ 

นายก อบต. - ได้สอบถามถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ  การเข้าใช้โรงอบแห้งชาว
ตำบลครนสามารถเข้าไปใช้ได้  และเจ้าของพ้ืนที่ที่ตั้งโรงอบแห้งก็ไม่มีเงื่อนไข
ใด ๆ  ซึ่งตรงนี้ก็เป็นศูนย์ เรียนรู้  ประชาชนก็เข้าออกกันอยู่ตลอดอยู่แล้ว  
รวมทั้งมีหน่วยงานต่าง ๆ  มาศึกษาดูงานอยู่ เป็นประจำ  ไม่มีการปิดกั้น
แน่นอนชาวบ้านสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ 

เลขานุการสภาฯ - หากมีการรับโอนมาแล้ว  อบต.ก็น่าจะกำหนดระเบียบการเข้าใช้ประโยชน์  
เวลาของการเข้าใช้  และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ  เพ่ือให้ได้ใช้กันอย่างทั่วถึง 

นายบุญชิน  ศรียาภัย - (ส.อบต.หมู่ที่  11)  น่าจะให้เจ้าของพ้ืนที่ที่ตั้งโครงการมาชี้แจง  รวมทั้งมี
เอกสารการอนุญาตให้ใช้ที่ดิน  มาชี้แจงต่อสภาเพ่ือความชัดเจน   

ประธานสภาฯ - ถามมติว่าจะเลื่อนไปก่อน  แล้วนำมาบรรจุวาระในการประชุมคราวหน้า  
เพ่ือให้เจ้าของที่ดิน  และผู้ขอโครงการมาชี้แจงต่อสภา 

ที่ประชุม - มีมติ ให้เลื่อนไปก่อน  แล้วนำมาเข้าบรรจุในคราวหน้า  พร้อมเชิญผู้ที่
เกี่ยวข้องมาชี้แจง 

  

 3.6 เรื่องเสนอ ญัตติต่อสภา  ขอให้รับรองว่าการก่อสร้างร้านค้าประชารัฐ  
ของกองทุนหมู่บ้านช่องพงษ์  ซึ่งสร้างในเขตที่ดินของ  สปก.  ไม่มีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ 

นายสุวรรณ  บุญกวย - (.อบต.หมู่ที่  14)  ผมขอเสนอญัตติต่อสภาอบต.ครน  เพ่ือขอให้รับรองว่า
การก่อสร้างอาคารร้านค้าประชารัฐ  ในเขตท่ีดิน  สปก.01  หมู่ที่  14  บ้าน
ช่องพงษ์  ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม   

ประธานสภาฯ - ขอสมาชิกสภา อบต.  ผู้รับรอง  2  คน 
ที่ประชุม - นายโสภา  วีระวงศ์  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  7  และนายวัชรินทร์  ยังเจริญ  

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  12  เป็นผู้รับรอง    
ประธานสภาฯ - เชิญผู้เสนอญัตติ  ชี้แจงและอธิบายรายละเอียดเพื่อให้สภาพิจารณา 
นายสุวรรณ  บุญกวย - (ส.อบต.หมู่ที่  14)  เนื่องด้วยกองทุนหมู่บ้านช่องพงษ์  ซึ่งมีฐานะเป็นนิติ

บุคคล  จะก่อสร้างอาคารร้านค้าประชารัฐในเขตที่ดิน  สปก.4 -01  ซึ่งเป็น
ที่ดินของนายนิพนธ์  กุมารสินธุ์  เป็นผู้ได้รับอนุญาตจาก สปก.  และได้อุทิศ
ให้กับกองทุนหมู่บ้านช่องพงษ์  เพ่ือสาธารณประโยชน์  จำนวนเนื้อที่ประมาณ  
100  ตารางวา  โดยก่อสร้างเป็นห้องแถวชั้นเดียว  ด้านหน้ากว้าง  4  เมตร  
ยาว  12  เมตร  สูง  4.5  เมตร  พื้นที่รวม  48  ตารางเมตร  โดยอาคารใช้
ทำเป็นร้านค้าประชารัฐ  เพ่ือจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคให้แก่คนในชุมชน  
แต่การที่จะขออนุญาตจาก สปก.สร้างอาคารให้ถูกต้องตามระเบียบของสปก.
จะต้องมีหนังสือรับรองจากสภา อปท.ก่อนว่าการก่อสร้างดังกล่าวไม่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ผมจึงขอเสนอญัตติต่อสภา  เพ่ือให้สภารับรองว่า
การก่อสร้างอาคารร้านค้าประชารัฐข้างต้น  ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  เพื่อ
นำไปแนบยืนยันเป็นหลักฐานต่อ สปก.  ในการขออนุญาตก่อสร้างและ
แบ่งแยกที่ดิน สปก.ดังกล่าว  ให้เป็นของกองทุนหมู่บ้าน  บ้านช่องพงษ์ 

 
/นายวัชรินทร์ ... 
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นายวัชรินทร์  ยังเจริญ - (ส.อบต.หมู่ที่  12)  การก่อสร้างในแต่ละพ้ืนที่ในเขตท่ีดินของ สปก.  ว่าพ้ืนที่
ใดได้รับผลกระทบหรือไม่  ก็ข้ึนอยู่กับการประชาคมของหมู่บ้านนั้น  ซึ่งเพ่ือให้
เป็นเกณฑ์การพิจารณาของสภาฯ  เห็นว่าที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านนั้น ๆ  
น่าจะมีมติกนัมาก่อนว่าเป็นประการใด  แล้วจึงนำเรื่องเข้าสู่สภาเพ่ือพิจารณา 

นายสุวรรณ  บุญกวย - (ส.อบต.หมู่ที่  14)  เรื่องการสร้างร้านค้าประชารัฐ  ก็ผ่านมติของที่ประชุม
หมู่บ้านมาแล้ว  แต่เรื่องผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม  เพ่ิงมาทราบในภายหลัง  
แต่การสร้างอาคาร  หมู่บ้านได้มีมติเห็นชอบแล้ว  และให้กองทุนหมู่บ้าน
ดำเนินการต่อไป  สำหรับผมเห็นว่าสร้างเป็นอาคารชั้นเดียว  ในพ้ืนที่โล่งไม่มี
ต้นไม้ใหญ่  และเป็นร้านค้าไม่มีการปล่อยของเสีย  และไม่เป็นมลพิษแก่
ชาวบ้าน 

รองปลัด อบต.   - สถานที่ที่จะก่อสร้างเป็นที่ดินในเขต สปก.4-04 ซึ่งเจ้าของที่ดิน ต้องการจะ
อุทิศที่ดินเพ่ือให้กองทุนหมู่บ้าน  หมู่ที่  14  ใช้ก่อสร้างเป็นอาคารร้านค้า
ประชารัฐ  เพ่ือเป็นสวัสดิการแก่ชาวบ้านและเพ่ือให้มีการแบ่งแยกที่ดินให้แก่
กองทุนเป็นที่ถูกต้อง   ซึ่งทางสปก.จะอนุญาตให้ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในเขต
ที่ดินนั้น   มีเงื่อนไข คือ ต้องได้รับการรับรองจากสภาท้องถิ่นว่า  การก่อสร้าง
อาคารตรงนี้ ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  จึงต้องนำเรื่องเข้าสภาเพ่ือให้สภาฯ
เพ่ือให้สภาฯรับรอง เป็นเอกสารหลักฐานประกอบนำไปดำเนินการขออนุญาต
ต่อไปที่ สำนักงาน สปก.ชุมพร 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม ่
 - ไม่มีผู้ใดเสนอความเห็นเพิ่มเติม 
ประธานสภาฯ - ขอมติที่ประชุม ผู้ใดรับรองว่าการก่อสร้างร้านค้าประชารัฐ  ของกองทุน

หมู่บ้ านช่องพงษ์   ซึ่ งสร้างในเขตที่ดินของ  สปก.  ไม่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่โปรดยกมือ 

ที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์  รับรองว่าการก่อสร้างร้านค้าประชารัฐ  ของกองทุน
หมู่บ้ านช่องพงษ์   ซึ่ งสร้างในเขตที่ดินของ  สปก.  ไม่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ 

 

ระเบยีบวาระที ่4  เรือ่งอืน่ๆ   
4.1 เรือ่งคา่ใชจ้า่ยผลกระทบจากสถานการณโ์รคตดิตอ่จากเชือ้ไวรสัโคโรนา่  
2019  (โควดิ-19) 

ประธานสภาฯ   - เชิญปลัด อบต.ได้ชี้แจงแก่สภาฯ 
ปลัด อบต. - ตามที่ได้เกิดรคระบาดของไวรัสโคโรน่า  (โควิด-19  ) มาระยะหนึ่งแล้วนั้น  

ทาง อบต.ครน ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการป้องกันและควบคุมโรค
โดยใช้งบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆประกอบด้วย 

ที ่  รายการ จำนวนเงนิ (บาท) ทีม่าของเงนิ 
1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดทำหน้ากาก

อนามัย 
37,629 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจกรม

ส่งเสริมฯ 
2 โครงการฝึกอบรมการทำหน้ากากอนามัย 

ค่าวิทยากร/ ค่าทำปา้ยไวนลิ/ ค่าวัสดุทำ
หน้ากากอนามัย/ค่าประกอบอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม / ค่าประกอบอาหาร
กลางวัน  

271,951 เงิน กองทุ นห ลั กประกั น
สุขภาพ อบต.ครน 

           /ที่ รายการ ... 
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ที ่  รายการ จำนวนเงนิ (บาท) ทีม่าของเงนิ 
3 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากาก

อนามัย/คลอรีนผง 65 % /เครื่องวัดอุณ
ภูมิ/ เจลล้างมือ  

271,951 เงิน กองทุ นหลักประกั น
สุขภาพ อบต.ครน เมื่อ 25 
ม.ค.63 

4 ค่าจัดซื้อเจลลา้งมือ/แอลกอฮอล์ / 
เครื่องวัดอุณภูมิ/ชุดป้องกันเช้ือโรค/ถุงมือ
ยาง 

78,220 เงิน กองทุ นหลักประกั น
สุขภาพ อบต.ครน เมื่อ 28 
เม.ย.63 (ยกเว้นอำนาจของ
ประธานกรรมการกองทุนฯ)  

5 ค่าเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบรรจถุุงยังชีพ 
จำนวน 640 ถุงถุงละ 550 บาท   

351,850.- เงินโอน ข้อบัญญัติฯ 63 

6. ค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดคดักรอง  3  จุด  
-ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง 
-ค่าตอบแทน อปพร. เดือน เม.ย.63 
-ค่าตอบแทน อปพร. เดือน  พ.ค63 

ค่าประมาณ 
90,000.- 
43,500.- 
55,850.- 

 
ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี63 

 รวมเป็นเงิน 965,596  
 

ตามรายการค่าใช้จ่ายผลกระทบจกโควิด -19  ที่ได้แจกจ่ายให้แก่สมาชิก
รายการใดมีข้อสงสัย  สมาชิกสภาฯสามารถสอบถามได้   

นายก อบต. - ขอหารือสภาปัญหาจุดคัดกรองและขอความคิดเห็นจากสมาชิก  เรื่องปัญหา
ค่าใช้จ่ายจุดคัดกรอง  เรื่องการเบิกจ่าย  ว่าอะไรเบิกได้  อะไรเบิกไม่ได้   และ
ปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นและเบิกไม่ได้  และการอนุมัติเรื่องที่ทางจุดคัด
กรองขอมา  ซึ่งบางเรื่องตามระเบียบฯเบิกไม่ได้  ตอนนี้งบประมาณที่ต้องใช้สูง
กว่างบประมาณท่ีเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ พอสมควร   
-ขอให้สมาชิกช่วยอธิบายเรื่องถุงยังชีพที่ได้มอบช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ  
อสม.ของแต่ละหมู่บ้านก็ได้ให้การช่วยเหลือบ้างแล้ว  ตอบแทนน้ำใจที่ได้
ช่วยเหลือสังคม  

นายวัชรินทร์  ยังเจริญ - (ส.อบต.หมู่ที่  12)ที่จุดคัดกรองบ้านคูมีผู้คนแวะมาเยี่ยมมาก  โดยเฉพาะ
ตอนกลางคืน  ที่จุดคัดกรอง  มีทั้งน้ำ  อาหาร  กาแฟ  ขนม  และของอ่ืนอีก
มากมาย  และที่จุดคัดกรองก็มีผู้มาสนับสนุนให้กำลังใจจำนวนมาก  รวมทั้งผู้ที่
แวะมาติดต่องาน  รวมทั้งผู้ที่เราตรวจสอบ  คัดกรอง  ผู้อยู่จุดก็ต้องทักทายกัน
และให้บริการบางส่วนบ้างตามสมควร  ที่จุดคัดกรองไม่ได้มีเฉพาะผู้ที่มีชื่ออยู่
เวรเท่านั้น 

ปลัด อบต. - มีหนังสือจากกรมพัฒนาชุมชน  ที่   กพ  6034/2563  เรื่อง  การ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการในเรื่องอาหาร  เนื่องจากมีปัญหาโควิด -19  
และประเทศไทยเกิดการชะลอตัว  มีปัญหาด้านสินค้าอุปโภค-บริโภค  กรม
พัฒนาชุมชน  มีนโยบายเพื่อสร้างความั่นคงทางอาหาร  ทางกรมฯ  ได้ขอความ 

 ร่วมมือมาทาง อบต.  ให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านอาหาร  ตั้งแต่วันที่  
1  เมษายน  -  30  มิถุนายน  2563  ระยะเวลา  90  วัน  ดำเนินการปลูก
ผักสวนครัวเพ่ือความมั่นคงทางอาหาร  เพ่ือเป็นการช่วยเหลือประชาชนใน
ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว และเพ่ือให้มีอาหารเพียงพอ  การปลูกผักสวนครัวให้
ดำเนินการในทุกหมู่บ้านให้เป็นรูปธรรม  โดยขอความร่วมมือผู้นำชุมชนทุก 

/หมู่บ้าน... 
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หมู่บ้าน  ทำเป็นตัวอย่างให้เกิดขึ้นก่อน  โดยให้ผู้นำทุกระดับนำไปดำเนินการ  
ซึ่งผู้นำบางท่านก็ได้ดำเนินการอยู่แล้ว  ผู้ที่ยังไม่ได้ดำเนินการก็ขอความร่วมมือ
ดำเนินการด้วย  และแนะนำแก่ชาวบ้านในหมู่บ้านให้ปลูกผักสวนครัวเพ่ิมมาก
ขึ้น  สำหรับ อบต.  ก็ขอให้นายกได้ชี้แจงรายละเอียด 

นายก อบต. - อบต.ครน  ก็ได้ดำเนินการบริเวณด้านหน้า อบต.  โดยใช้วัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่  
นำมาทำเป็นรูปแปลง  และให้เจ้าหน้าที่และพนักงานแต่ละกองรับผิดชอบกัน  
ต้องทำระบบน้ำเพ่ิม  ซึ่งตอนนี้ก็มีงบประมาณการดำเนินการทั้งหมดอยู่  
ประมาณ 15,800.-  บาท  อะไรที่นำของเก่ามาใช้ได้ก็นำมาใช้  ถ้าซื้อมา
เพ่ิมเติมก็ทำเรื่องเบิกมา  โดยของ อบต.จะดำเนินการเป็นต้นแบบเพ่ือเป็น
ตัวอย่างแก่ชาวบ้าน  เรื่องต้นกล้าพืช  ผัก  หากผู้ใดมีอยู่  ก็ขอให้นำมาปลูกใน
แปลงด้วยเป็นการประหยัดงบประมาณไป  ถ้าสมาชิกจะมาร่วมด้วยก็จะเป็น
ความร่วมมือกันของหน่วยงาน  ก็อยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมเพ่ือเป็นการ
ช่วยเหลือชาวบ้านของเรา  

 - คุยปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายที่เบิกไม่ได้  ส่วนที่เกินมาต่อไปเราก็ต้องช่วยกัน
ประหยัด  อบต.จัดให้ตามส่วนที่เบิกได้ 

นายวัชรินทร์  ยังเจริญ - (สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  12)ของบางอย่างก็ซื้อกันเองจากเงินบริจาคของ
ชาวบ้าน  และที่ชาวบ้านนำมาให้  ไม่ได้ใช้งบประมาณของอบต.ทั้งหมด  ซึ่งก็
ได้มีการทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายไว้ทั้งหมด   

นายชิวา  เพชรกระจาย - (สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  13)ปัญหาเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายส่วนที่เกิน  หากเนิ่น
นานไปอีกก็จะเกินไปอีก  ก็ต้องกำชับแต่ละหน่วยงานว่ามีงบประมาณใช้จ่ายวัน
ละเท่าใด  แจ้งให้จุดคัดกรองต่าง ๆ  ทราบตามที่เบิกได้ตามระเบียบฯ 

ประธานสภาฯ - ตามลายเซ็นผู้ที่มาปฏิบัติงาน  มี  8  คน  แต่ละจุด แต่ค่าอาหารที่ต้องจ่าย
วันละ  10  ชุด  ส่วนที่เกิน  2  ชุด  คงต้องใช้งบประมาณส่วนอ่ืน แต่ต้องให้
ถูกต้องตามระเบียบฯ 

หัวหน้าสำนักปลัด - ขอชี้แจง  เรื่องแนวทางการเบิกค่าอาหารจุดคัดกรอง  ค่าอาหารต่อคน  ต่อ
วันรวมแล้ว  วันละ  150.-  บาท  เป็นค่าอาหาร วันละ 2 มื้อมื้อละ 50 บาท 
ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ มื้อละ 25  บาท ซึ่งผู้มีหน้าที่ท่ีสามารถเบิกได้วันละ 8 คน 
รวมเป็นเงิน 1,200 บาทต่อวัน   ถึงแม้จะมีผู้มาอยู่กี่คนแต่เราก็จะเบิกจ่าย
ตามท่ีระเบียบฯกำหนดเท่านั้น 

นายก อบต. - ตอนแรกไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการเบิกจ่าย  ขอมาก็ให้ไป  ทำให้เกิน
งบประมาณจากระเบียบฯที่สามารถเบิกได้ 

ปลัด อบต. - เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ตั้งแต่ช่วงแรก  ไม่ได้ศึกษารายละเอียดที่ชัดเจนว่าเบิก
ได้เท่าไหร่  จึงทำให้เกินงบประมาณที่จะเบิกได้มา 

ประธานสภาฯ - ทางจุดคัดกรองเขาคิดว่า  ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  อบต.จะจ่ายทั้งหมด   
นายก อบต. - ก็ให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ  ไปอธิบายหลักเกณฑ์ต่าง ๆ  ให้แต่ละจุดคัดกรอง

ทราบถึงรายละเอียดในการใช้จ่ายในแต่ละจุด  ใช้จ่ายได้เท่าไหร่  อะไรเบิกได้
บ้าง  ให้ทุกจุดคัดกรองได้รับทราบ 
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 4.2 เรือ่งปัญหาความเดอืดรอ้นของประชาชน    
ประธานสภาฯ - ต่อไปเป็นเรื่องปัญหาความเดือดร้อนของหมู่บ้านที่สมาชิกแจ้งให้ผู้บริหาร

ได้รับทราบ 
นายวัชรินทร์  ยังเจริญ - (ส.อบต.หมู่ที่  12)ความเดือดร้อนของชาวบ้าน  ของหมู่ที่  12  มีถนนเป็น

หลุม  เป็นบ่อ  อยู่  7  สาย  ซึ่งเป็นถนนลูกรัง  โดยเฉพาะซอยดอนเคี่ยม  เป็น
หลุมเป็นบ่อ มาก ซ่ึงเป็นซอยตัดใหม่อยู่ในแผนงานที่อบต. จะดำเนินการ  ผม
อยากให้เครื่องจักรของ อบต. เร่งเข้าไปดำเนินการให้ด้วย 

นางสาวกันยา  เมืองสวี - (ส.อบต.หมู่ที่ 4)ความเดือดร้อนของชาวบ้านหมู่ที่  4  ท่อระบายน้ำบริเวณ
ซอยบุปผาสวรรค์ชำรุด  เป็นหลุม  เนื่องจากท่อแตกหักบริเวณกลางถนน  ซึ่ง
บริเวณนี้หน้าฝนน้ำผ่านมาก  อยากให้ทางอบต.เข้าไปดำเนินการซ่อมแซมแล้ว
เปลี่ยนเป็นท่อที่มีขนาดใหญ่ขึ้น  ซึ่งตอนนี้ก็มีรถแม็คโครทำงานอยู่บริเวณนั้น  
หากทางกองช่างนำท่อไปให้  ก็สามารถให้เขาขุดฝังท่อใหม่ให้เลย  ก็ขอฝาก
ทางผอ.กองช่างดำเนินการให้ด้วย 

นายบุญช่วย  ล่องวัด - (ส.อบต.หมู่ที่  3)ถนนสายร่วมใจพัฒนา  บริเวณท่ีบริษัทหมิงหยาง  ได้ไปขุด
บ่อดินไว้  ผมได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่าให้ทางบริษัทได้เร่งเข้ามา
ดำเนินการแก้ไขให้ด้วย  เพราะปล่อยเวลาล่วงมานานแล้วที่ทางบริษัทได้มา
แจ้งกับทาง อบต. ว่าจะเข้าไปซ่อมแซมให้  แต่ยังไม่ได้เข้าไปดำเนินการให้  ช่วง
นี้หน้าฝนด้วนเกรงว่าจะเกิดการพังอีก  ซึ่งอาจเกิดอันตรายกับชาวบ้านได้  
อยากให้ทาง อบต.เร่งบริษัทให้มาดำเนินการด้วย 

 - เรื่องสระเก็บน้ำประปาม่วงเจาะ  ทางกองช่างได้ไปดำเนินการสำรวจแล้ว  ว่า
จะขุดให้ลึกลงไปอีก  เพ่ือกักเก็บน้ำได้มากขึ้น  อยากทราบว่าจะเข้าดำเนินการ
เมื่อไหร่ 

 - ถนนสายดอนหว้า-วัดจันทร์  ทางอบจ.ได้เข้ามาดำเนินการระยะทางประมาณ  
330  เมตร  ส่วนที่เหลืออยู่ประมาณ  1  กิโลเมตร  ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อมาก  
อยากให้เครื่องจักรของ อบต.เข้าไปแก้ไขให้ด้วย  โดยน่าจะเสริมลูกรังหรือหิน
คลุกในบางช่วงด้วย 

นายสมพงษ์  เปรมประเสริฐ - (ส.อบต.หมู่ที่ 13)สอบถามเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างสะพานแพรกเนียง  จะ
ก่อสร้างเมื่อไหร  ชาวบ้านได้สอบถามกันมามาก 

นายสุวรรณ  บุญกวย - (ส.อบต.หมู่ที่  14)ซอยผาแดง  หมู่ที่  14  ต่อจากถนนลาดยางซึ่งเป็นถนน
ลูกรัง  ซึ่งไปเชื่อมต่อกับตำบลวิสัยใต้  หมู่ที่  6  ถนนเป็นหลุมบ่อให้เครื่องจักร
ของ อบต.เข้าดำเนินการให้ด้วย 

นายชิวา  เพชรกระจาย - (ส.อบต.หมู่ที่ 13)รถเกลี่ยดิน  รถบดถนน  ตอนนี้ทำอยู่หมู่ที่  10  เมื่อเสร็จ
จากหมู่ที่ 10 ขอให้เข้ามาดำเนินการหมู่ที่  13  ด้วย เพราะเป็นเขตติดต่อกัน  
โดยเฉพาะสายคลองหลุง เป็นหลุมบ่อมาก และถนนสายควนสามัคคี-แพรกแห้ง  
ท่อบริเวณเขตรอยต่อตำบลใกล้จะขาดแล้ว  ฝากให้ทางกองช่างข้ึนไปดูให้ด้วย 

นายโสภา  วีระวงศ ์ - (ส.อบต.หมู่ที่  7)รถเกลี่ยดิน  รถบดถนน  ตอนนี้ทำงานอยู่ท่ีโซนบน  ผม
ขอให้เข้าดำเนินการของหมู่ที่ 7 ตั้งแต่เริ่มมา เครื่องจักรของอบต.  เข้า
ดำเนินการไมค่รบทุกสายที่ตามแผนงานที่อบต.ตั้งไว้  เช่น  ถนนสายเขาหลักใน  
ได้รับงบประมาณก่อสร้าง  2,000  เมตร  แต่ถนนมีระยะทาง  3,000  เมตร   
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ส่วนที่เหลือ  1,000  เมตร  มีสภาพชำรุดมาก  ฉะนั้นขอให้เครื่องจักรของ 
อบต.เข้าทำโซนบนให้ก่อนด้วย 

 - อีกเรื่องฝากผ่านไปยัง ผอ.กองช่าง  ขอปรึกษากรณีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายแก่งตะเคียน-ช่องรอ  ไม่ทราบว่าบริษัทผู้รับจ้างได้ส่งงาน  ตรวจงานแล้ว
หรือยัง เพราะดูแล้วไม่ทราบว่ามีคุณภาพมากน้อยเพียงใด และการก่อสร้างแล้ว
จะใช้คุ้มค่ากับงบประมาณที่เสียไปหรือไม่เพราะดูจากสภาพภายนอกไม่
เรียบร้อย  และบางที่ก็มีการปะกันใหม่แล้ว  ความแข็งแรงของถนนจะได้
มาตรฐานหรือไม่   

นายบุญช่วย  ล่องวัด - (ส.อบต.หมู่ที่  3)เรื่องไฟฟ้าแสงสว่าง  ถนนสายวัดจันทราวาส  ชำรุดอยู่  7  
ดวง  ตั้งแต่ปากทางเลย  ฝากให้ผู้บริหารแจ้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ด้วย 

นายก อบต. - ตามนโยบายการทำงานของเครื่องจักรของ อบต.  เมื่อเข้าทำงานที่หมู่ไหน
แล้วก็จะดำเนินการให้แล้วเสร็จเป็นหมู่ๆไป  นอกจากมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน จึง
จะย้ายออกก่อน  เพราะไม่เป็นการเสียเวลาในการย้ายเครื่องจักรกล  แต่หากมี
กรณีฉุกเฉินก็เป็นเรื่องจำเป็น  ซึ่งบางหมู่บ้านเป็นพื้นที่เขา  ถนนชำรุดเสียหาย
ง่าย  ก็ต้องดูแลตามความเดือดร้อนของประชาชน  หมู่ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขก็
ต้องรอไปตามแผนงานของกองช่างโดยให้สมาชิกแต่ละหมู่ติดต่อสอบถาม
ช่วงเวลาที่เครื่องจักรกลจะเข้าทำงานได้กับทางกองช่าง  หรือหมู่ไหนมีเหตุ
จำเป็นเร่งด่วนก็ให้ติดต่อไปยัง ผอ.กองช่างได้ 

 - เรื่องถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  7  ก็ขอให้ช่วยกันตรวจสอบดู  หากมี
ปัญหาอะไรแจ้งผู้บริหารได้  จะเข้าไปช่วยกันดูแล 

ประธานสภาฯ - เชิญผอ.กองช่าง ชี้แจง 
ผอ.กองช่าง - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแก่งตะเคียน - ช่องรอ  หมู่ที่ 7 ช่วงที่ดำเนินการ 

นั้น การปิดการจราจรทำได้ยาก  แล้วเกิดการแตกร้าว  เกิดจากการเราไม่
สามารถควบคุมการจราจร  ไม่ให้เขาผ่านได้  เมื่อเกิดเหตุขึ้นการแก้ปัญหาเราก็
ต้องตัดแล้วเปลี่ยนท่อนเหล็กที่มันหักชำรุด  เพ่ือให้มันประสานกันได้ตามปกติ
เหมือนเดิม  ซึ่งก่อนจะเทปูนซีเมนต์ก็ได้เช็คตรวจสอบคุณภาพของปูนแล้วว่าได้
ตามมาตรฐาน  มีใบรับรองจากทางบริษัท  ที่เป็นปัญหาเพราะเราควบคุม
การจราจรไม่ได้  ปูนยังไม่แข็งตัวรถก็วิ่งแล้ว ถนนจึงไม่สวย 

นายโสภา  วีระวงศ ์ - (สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  7)ที่สอบถาม  เพราะไม่ทราบรายละเอียด  และไม่มี
ความรู้ด้านช่าง  ชาวบ้านก็สอบถามมา  ก็ต้องหาคำตอบเพ่ือแจ้งให้ชาวบ้านได้
ทราบต่อไป   

ปิดประชุม เวลา  17.35 น. 
 

(ลงชื่อ                                   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
       (นายถานันทร์  ไกรทอง)    
     รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
 
     (ลงชื่อ)                                   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      (นายวรรณะ  คล้ายกองนา)    
           เลขานุการสภาฯ    


